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บทสัมภาษณส์มาชิกชมรมผูสู้งอายุ กรรมการชมรมผูสู้งอายุและ 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

กลุ่มที่ 1 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 
  อายุ 77 ปี ประกอบอาชีพชาวไร่ ชาวนา ท างานปตท.มาก่อนเกษียณ หลังจากการเกษียณมาเข้า
เป็นสมาชิกชมรม  ปัจจุบันไม่ได้ท างาน ลูกหลานดูแล แต่งงานแล้ว มีลูก 4 คน หญิง 3 ชาย 1 คน  
  เคยเป็นประธานชมรม 2 สมัย ๆ ละ 2 ปี  มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง สมาชิกชมรมมีประมาณ 
300-500 คน กิจกรรมที่ท า เช่น การออกก าลังกาย แอโรบิค ร้องเพลง  ดูงานหรือไปไหว้พระ ปีละ 1-2 
ครั้ง  ปัญหาอุปสรรค ไม่มีค่อนข้างราบรื่น สมาชิกให้ความร่วมมือ กรรมการให้ความร่วมมือ มีงบประมาณ
ให้ โดยอบต.สนับสนุน (ก่อนหน้านั้น รพ.ก่อตั้ง ต่อมาย้ายมาอบต.มาใช้สถานที่ของอบต.) ปัจจุบัน รพ.
ไม่ได้มาดูเป็นหน้าที่ของอบต. 
  ปัจจุบันเป็นสมาชิกของชมรม ในฐานะสมาชิก ปัจจุบันชมรมมีกิจกรรม เช่น การออกก าลังกาย 
พบปะสังสรรค์ ร้องเพลง วิทยากรมาพูด พระมาเทศก์เดือนละครั้ง กิจกรรมทุกวันพุธ 7.30-12.00 น. 
อาหารอบต. จะสนับสนุน มีสมาชิกเพ่ิมขึ้น คนที่เป็นสมาชิกจะเป็นอสม. กลุ่มสตรี  เพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็น
สมาชิกไม่เหงา กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน เอางบประมาณ สปสช. มาช่วย หัวละ 70 บาท ต่อการร่วมตัวแต่ละ
ครั้ง วิทยากรที่มาพูดเรื่องสุขภาพ พยาบาล การดูแลสุขภาพ วิธีการออกก าลัง   
  ความเข้มแข็งดูจาก การจับกลุ่มช่วยกัน และ ความสามัคคีของสมาชิก ปัจจุบันมีกิจกรรมเดือน
ละ 4 ครั้ง  การเข้ามาเพราะรักชมรม มีเพ่ือน มีลูกมาส่ง ครอบครัวสนับสนุน เพราะพ่อแม่จะได้ไม่เหงา 
นอกจากนั้น มาเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุด้วย เรียนประมาณ 3 เดือน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รร .จะสอนท า
วิชาชีพ  ให้ความรู้ ออกก าลัง มีวิทยากรมาสอน อบต.เป็นเจ้าของ  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 
  อายุ 74 ปี ก่อนหน้าเกษียณค้าขาย หลังเกษียณเป็นแม่บ้าน สามีตายแล้ว ลูกดูแล มีลูก 2 คน 
ชมรม มีรองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ นายทะเบียน ผช.เหรัญญิก กรรมการทั้งหมด 16 คน มตีาราง
กิจกรรม เช่น แอโรบิค ยางยืด คาราโอเกะ พระมาเทศก์  บางครั้งต้องดูครูว่างด้วย ประชุมเดือนละครั้ง 
และจะรับประทานอาหารร่วมกัน ก าลังคิดจะท าพับเหรียญโยนทาน มีกลองยาว เอาเงินที่ได้มาไป
ช่วยเหลือคนป่วยไข้ เยี่ยมสมาชิก (จิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน)  
  ความเข้มแข็ง ได้แก่ ความสามัคคี การท างานของกรรมการ ความเอ้ืออาทร ปรึกษา พูดคุยกัน  
สมาชิกมีส่วนร่วม มาแล้วมีความสุข บางคนอยู่คนเดียวเหงา ได้กินข้าวร่วมกัน มีก าลังใจ ก าลังกาย ออก
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ก าลังด้วย สุขภาพจิต กายสมบูรณ์แข็งแรง  ปัญหาอุปสรรคเช่น ความไม่เข้าใจกัน บางคนท า ไม่ถูก 
(กรรมการและสมาชิก) เช่น บางครั้งเชิญคนมาบรรยาย ก็มาพูดว่า ฉันรู้แล้ว   วิธีการแก้ไข ก็เฉย ถ้าไม่
ชอบเราก็เปลี่ยน ส่วนใหญ่สมาชิกชอบความสนุก  ส่งเสริมอาชีพก็ชอบ เช่น ผ้ามัดย้อม แต่ไม่มีทุน กู้ไม่ได้ 
มีสอบถามสมาชิกว่ากิจกรรมต้องการอะไร แต่ส่วนใหญ่เมื่อถามจะบอกว่าแล้วแต่  นอกจากนั้นมี
การละเล่น ฝึกสมอง เช่น เล่นเกมส์ สร้างเครือข่ายศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง (งบประมาณจาก สปสช.) ปีที่
แล้วไปอยุธยา ลพบุรี อุทัยธานี ไปดูไม่เหมือนตรงที่ว่าความพร้อม เขามีคนประสานงานมาก มีความรู้ 
ปัญหาของเรา เช่น ประสานงานกับส่วนกลาง อ าเภอ จังหวัด บางครั้งของบประมาณ เงินที่ได้ไปเยี่ยม  
สนับสนุน เป็นค่ารักษาพยาบาล  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3  

ส าหรับชมรมของเทศบาลเราได้รับการสนับสนุนมาเมื่อไม่นานโดย วันที่ 24 พฤศจิกายนปีนี้จะ
ครบ 2 ปี แต่การด าเนินการมีความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นจ านวนสมาชิกหรือความร่วมมือของคนในชุมชน 
เป็นสมาชิกชมรม/หน่วยงานอ่ืน ๆ  ด้วย เช่น ชมรมลูกค้า ธกส. ผู้กู้ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
กิจกรรมที่ชมรมจัดต่อปีมีความถี่สัปดาห์ละสามวัน ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรม ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากส่งเสริมอาชีพ การเกษตร นันทนาการ เข้าร่วมกิจกรรมเกือบทุกครั้ง
ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็มาตลอด หากเข้าร่วมบ้างไม่เข้าร่วมบ้างเพราะติดงาน (ท าสวน ท าไร่) การทีเ่ป็นสมาชิก
ของชมรม มีประโยชน์ให้เงินสนับสนุนเมื่อมีการเสียชีวิต จะมีเงินให้หนึ่งหมื่นบาท มีกิจกรรมให้ท า ไม่คิด
จะลาออกจากการเป็นสมาชิกชมรมเพราะมีกิจกรรม และ มีเงินสนับสนุนเมื่อเสียชีวิตให้กับทายาท จะ
แนะน าให้คนอ่ืน ๆ มาเป็นสมาชิกชมรมด้วย มีบทบาทในการช่วยเหลืองานของชมรม เช่น แสดง
ความเห็นและเสนอแนะการจัดกิจกรรม ความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ ที่เป็นสมาชิกชมรมดี ช่วยเหลือกันกันดี  
การจดักจิกรรมของชมรมจัดได้ตรงความต้องการของชุมชน  ข้อเสนอแนะต่อกรรมการชมรมเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมของชมรม  มีการเสนอแนะและประชุมที่เทศบาล แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล 
การท างานของคณะกรรมการชมรมในปัจจุบันดี มีการจัดกิจกรรมตลอด และในหมู่บ้านก็ร่วมมือกันดี  
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการท างานของคณะกรรมการชมรม เช่น อยากให้มีศูนย์การเรียนรู้หรือเป็น
สถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมอยู่ตรงนั้น มีสถานที่ชัดเจน 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4  

ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม/หน่วยงานอ่ืนๆ กิจกรรมที่ชมรมจัดต่อปีมีความถี่  3 วัน / สัปดาห์  
ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมประเภทอาชีพ ชีวิต เทคโนโลยี ส่วนใหญ่ก็เรียนกับการใช้ชีวิต เรียนด้านทั่วไป 
เช่นอาทิตย์ก่อนเรียนการใช้ Line ในการสื่อสารในการติดต่อกับกิจกรรมชมรม ก็มีผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้
คอมพิวเตอร์มาจากส่วนกลาง มาช่วยสอนให้ ใครมีของอะไรก็เอามาขายในไลน์ และยังมีกลุ่มพวกแม่บ้าน
มาให้ความรู้ด้านทอผ้าไหม  ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็มาตลอด  ไม่ค่อยมีใครขาดนะถ้าไม่ติดงานอะไร ให้ความ
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ร่วมมือดี ประมาณ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป คนที่มาร่วมนะ ต่อให้ไม่ว่างก็จะบอกกันก่อน หากไม่เข้า
ร่วมบ้างเพราะเหตุติดท าสวน ท าไร่ ท านา ใส่ปุ๋ย เป็นสมาชิกของชมรม (มีประโยชน์กับท่านอย่างไร) มี
สิทธิ์ที่จะกู้เงินทางการ รายละ 30,000 บาท โดยท าเป็นโครงการ และมีการค้ าประกัน จากผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยเป็นการส่งเสริมอาชีพ  ไมค่ิดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกชมรม ค่าสมัครไม่ได้
มากแค่ 170 บาท แต่ก็มีการช่วยเหลือไปแล้วหลายรายในตอนนี้ จะแนะน าให้คนอ่ืน ๆ มาเป็นสมาชิก
ชมรม  จะมีตัวแทนหมู่บ้านหมู่บ้านละ 2 คน รวม 22 หมู่บ้าน เวลาไปแจกเบี้ยยังชีพ ก็จะมีกรรมการไป
นั่งประชาสัมพันธ์ที่เทศบาล บทบาทในการช่วยเหลืองานของชมรม เช่น มีอาหารให้กินมีอะไรก็ช่วยๆ กัน 
เหมือนพรุ่งนี้ก็จะเอามะละกอไปช่วยซัก 4- 5 ลูก 4 -5 ถุงปุ๋ย ท าแบบเราไม่ได้คิดอะไร ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนๆ ที่เป็นสมาชิกชมรมดี ช่วยกัน ให้ความร่วมมือดี แต่ก่อนขับรถไปบอกกัน แต่ตอนนี้ก็ใช้ Line การ
จดักิจกรรมของชมรมในปัจจุบันดี ท าให้ได้เจอกัน อยากให้กรรมการขอจัดตั้งอาคารส าหรับการออกก าลัง
กาย เพราะตรงนี้ไม่มี มันเป็นรอยต่อของเขตเทศบาล  การท างานของคณะกรรมการชมรมในปัจจุบัน
ท างานดี มีกิจกรรมตลอด  ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการท างานของคณะกรรมการชมรมในอนาคต 
อยากให้มีการประชุมเสนอความเห็นในการจัดกิจกรรมบ่อย ๆ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 
 ปกติท ากิจกรรมทุกพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สวัสดิการต่าง ๆ เราช่วยเหลือตนเอง แต่ถ้าหากมี
การประชุม หรือว่ามีการจัดกิจกรรมแต่ละอย่าง เช่น การเรียนรู้เรื่องอาชีพ หรือเรียนรู้กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ กิจกรรมนอกเหนือจากประจ า  
  ด้านสภาพแวดล้อม เราจะขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าพูดรวมๆ  ปัญหาเรื่องการเดินทาง 
ต้องอาศัยลูกหลาน ตอนแข็งแรงไม่มีร่วมเพราะมีภารกิจ พออยู่ในสภาพช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จะมาท า
กิจกรรม ดังนั้น ถ้ามีรถรับส่งจะดี หน่วยงานควรมาช่วย แต่ยังไม่ทั่วถึง ปกติ เราช่วยกันเองก่อน ดังนั้น
พวกแข็งแรงมาออกก าลังเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ ลดการเจ็บป่วย ลดภาระของทางราชการด้วย  
  กลไกการบริหารจัดการ อันนี้หน่วยงานภาครัฐส าคัญมาก รพ. สาขา  รพสต. ต้องแนะน า
ผู้สูงอายุให้มาออกก าลังกาย ให้มาดูแลสุขภาพตนเอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องช่วย รวมทั้งการจัดสวัสดิการ
ท าให้บ้านสะอาด น่าอยู่ ให้รู้คุณธรรม จริยธรรม ชมรมเราสนับสนับสนุนอยู่  ภาครัฐต้องให้ความส าคัญ
ด้วย ไม่ใช่ให้เราท าอยู่คนเดียว  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6  
  ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม/หน่วยงานอ่ืน กิจกรรมที่ชมรมจัดต่อปีมีความถี่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์  
ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมประเภทด้านอาชีพ การใช้ชีวิต เทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม ขาดบ้าง ไปช้าบ้าง 
ถ้าติดงาน ไม่เข้าร่วมบ้างเพราะต้องเลี้ยงหลานบางครั้ง บางวัน การทีเ่ป็นสมาชิกของชมรม มีประโยชน์ได้
มีกิจกรรมท า ได้ร้องเพลง ได้ออกก าลัง ได้เจอเพ่ือนฝูง  ไม่คิดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกชมรม  มี
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กิจกรรมให้ท า อยากเรียนรู้ เขาสอนใช้ไลน์ตอนนี้ แต่ยังใช้ไม่เป็น ได้อ่าน ได้ดูอะไรไปเรื่อย  จะแนะน า 
อยากให้เพ่ือนในหมู่บ้านมาท ากิจกรรมร่วมกัน มีบทบาทในการช่วยเหลืองานของชมรม  เช่น ท าอาหาร 
ช่วยเหลือวัตถุดิบ ในการท าอาหาร  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ ที่เป็นสมาชิกชมรม รู้จักกันหมดต าบล
เดียวกัน การจัดกิจกรรมของชมรมในปัจจุบัน สนุกได้เต้น ได้ร้อง เพ่ือนอีกหมู่บ้านเต้นออกก าลังจน
เหนื่อย จะเสนอแนะต่อกรรมการชมรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชมรม โดยอยากให้จัดกิจกรรมตลอด
แบบนี้ การท างานของคณะกรรมการชมรมในปัจจุบันดี ท างานแค่ปีเดียวแต่มีกิจกรรมให้ร่วมตลอด 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการท างานของคณะกรรมการชมรมในอนาคต อยากให้ส่งเสริมอาชีพ เช่น ทอ
ผ้า ก่อนหน้านี้ก็เคยมีมาสอนแล้ว มาสอนท าลายผ้าก็น่าสนใจ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 
 ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม/หน่วยงานอ่ืน ๆ  กิจกรรมที่ชมรมจัดต่อปีมีความถี่ทุกสัปดาห์ ส่วนใหญ่
จะเป็นกิจกรรมประเภทออกก าลังกาย ร้องเพลงไทย ฟ้อนร า เข้าร่วมกิจกรรมไม่ทุกครั้ง  ไม่เข้าร่วม
เพราะ งานที่ลูกค้าสั่งทอผ้าเยอะ เป็นสมาชิกของชมรม (มีประโยชน์กับท่านอย่างไร) ได้ชวนกันมาพูดคุย
กัน ท ากิจกรรม และได้ค่าฌาปนกิจศพ  ไม่คิดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกชมรม  เพราะได้ท ากิจกรรม
ตลอด จะแนะน าให้คนอ่ืน ๆ มาเป็นสมาชิกชมรมก็ชวนกันสมัคร เพราะอยู่ต่างบ้านกัน จะได้ไปเข้าร่วม
ท ากิจกรรมร่วมกัน บทบาทในการช่วยเหลืองานของชมรมส่วนใหญ่ก็ท าอาหาร ความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ 
ที่เป็นสมาชิกชมรม รู้จักกัน สนิทกันดีอยู่ต าบลเดียวกันอยู่แล้ว เป็นเพ่ือนกันหมด การจัดกิจกรรมของ
ชมรมในปัจจุบันดี มีประชุม มีเรียนอาชีพ มีสอนทอผ้า มีคุยกันเรื่องลายทอผ้า จะเสนอแนะต่อกรรมการ
ชมรมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมของชมรม อยากให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ การท างานของคณะกรรมการ
ชมรมในปัจจุบัน จัดบ่อยไป งานทอผ้า ทอลาย ที่ต้องท าให้ลูกค้ามันเยอะ ก็ติดงานของตัวเองที่รับไว้ 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการท างานของคณะกรรมการชมรมในอนาคต อยากให้สอนด้านอาชีพทอผ้า 
เพ่ิมความรู้ ก่อนหน้าก็เคยมีนิสิตที่จบจากราชภัฏมาช่วยสอน คนที่สนใจก็ดี อยากท าลายและการผสมสี 
การทอนี่เป็นอยู่แล้ว ขาดแค่เทคนิคการใส่สี 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 
 ผู้สูงอายุเป็นสมาชิก ท ามานานแล้ว แต่ก่อนของบประมาณจากอบต. เช่น ออกก าลังกาย 
ท าอาหารเลี้ยง หลังๆ มามีระเบียบ ถ้าจดไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะรับงบประมาณไม่ได้ พอดีว่าเรื่อง
ระเบียบหากไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ เขาบอกว่าต้องมีหน่วยราชการ
รับรอง เลยถาม อบต.รับรองได้มั้ย เขาบอกไม่ได้ พอให้น้องเขาถาม พมจ.  เขาไม่รับจด ผมก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน พอดีมีน้องอีกคน มีผู้สูงอายุครูเกษียณ เก่ง ให้ไปจด แนะน า เขาประสานกับระดับประเทศ ท า
เรื่องไปหมดไป ส่งไป 4 ต าบล ที่อ่ืนฝากเป็น 6 ที่ ประสานแล้ว ทางโน้นรับเรื่องแล้ว รอใบประกาศ ที่จด
เรียบร้อย ตอนนี้รอเอกสารอย่างเดียว รอเอกสารทางการเพื่อมาขอเงินจากท้องถิ่น จะได้ภายในเดือนสอง
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เดือนนี้ ผมส่งไปสามเดือนแล้ว แรกเริ่ม ชมรมเกิดจากการรวมตัวกัน เกิดมานานแล้ว มีสมาชิก จัดตั้งรูป
กรรมการ  มีประธาน เลขานุการ ที่มาประชุม เหรัญญิกไม่มาวันนี้ และสมาชิกอีก 2 ท่าน  
 ผมท ามาเป็น 10 ปีแล้ว นานแล้ว กิจกรรมก็ยังด าเนินการอยู่ แต่ก่อนเราขอเงินท้องถิ่น แต่ก าลัง
ท าให้เป็นทางการ กิจกรรมที่ผ่านมาเรา เช่น อังคารที่ 2 ของเดือน ผู้สูงอายุมารับยา เดือนละครั้ง เช่น ยา
เบาหวาน ความดัน ผู้สูงอายุทั้งหมด 294 คน มีทั้งชายและหญิง  แต่เป็นสมาชิก (ชื่ออยู่ตัวอยู่ และมา
จากที่อ่ืน) แต่เป็นสมาชิกร้อยกว่าคน ที่เหลือไม่สะดวก เขาจะถามเป็นสมาชิกแล้วได้อะไร คนที่เป็น
สมาชิกคืออสม. หรือ อสม.ไปหาไปชวนมา คนที่ไม่มา เช่น การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่  เลี้ยงหลาน  
ไม่มีเวลามา สมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีสมาชิกท่ีอายุน้อยกว่า 60 ปี กิจกรรมนอกจากการรับยาแล้ว ทุก 
ๆ อังคารที่ 2 ของเดือน ส าหรับโรคเรื้อรังแล้ว กิจกรรมอ่ืน ๆ บางทีก็ออกก าลังกาย นิดๆ หน่อยๆ ท า
เยอะไม่ได้ ขาไม่ค่อยดี ถือศีล  เราจะร่วมกับอ าเภอ เช่น วันแม่ ถือศีลเป็นพระราชกุศล ไปร่วมประชุม
ใหญ่ของอ าเภอ ชมรมใหญ่จะจัดกิจกรรมแล้วเราไปร่วม เขาจะเวียนไปตามวัด โดยสมาชิกไปร่วมด้วยกับ
อ าเภอ คนเข้าไปเป็นวิทยากร คือ อนามัย โรงพยาบาล มีเรื่องสุขภาพและเรื่องศาสนา  มีงานมหกรรม 
แต่ปีที่แล้ว คือ ปี 60 ไม่ได้จัด เดิมที่มีประกวดร้องเพลง ออกก าลังกาย ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี  อบต.
จะท าหน้าที่สนับสนุนโรงพยาบาล จะได้ไม่ซ้ าซ้อน  ที่นี่เขาท าเต็มที่  เราให้คนที่มีความรู้โดยตรงท าไป 
เราคอยช่วยเหลือ พอเริ่มมีข้อจ ากัด กลุ่มต้องไปขึ้นทะเบียน เราจะส่งเสริม อสม.  
 ถ้าใครเป็นอาสาสมัครแล้ว มักจะเข้ามาร่วมกิจกรรมของชมรมด้วย การเลือกประธาน ส่วนใหญ่
วันประชุม เป็นอสม.กันหมด ก็ถามว่าใครจะเหมาะสม ได้จากเสียงส่วนใหญ่ ประธานมาตั้งรองประธาน 
เลขานุการ เหรัญญิก ที่นี่ 4 ต าบลการท างานของชมรมเหมือนกัน  เดิมทีเข้าใจว่าชมรมรวมกันเท่านั้น 
ตอนหลังพอต้องมีหน่วยงานราชการรับรองก็เลยติดขัดมีปัญหา  
 ในฐานะสมาชิก สนิทกัน ท างานร่วมกันตลอด มีการประชุมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย ก็
ปรึกษาหารือเรื่องกิจกรรมที่จะท าให้สมาชิก ส่วนใหญ่เป็นอสม. ใช้เวทีนี้ประชุมไปเลย ท าให้อสม. ที่อายุ
น้อยกว่าจะรับทราบไปด้วย เช่น เดือนนี้จะไปเยี่ยมใคร เขาจะได้รู้ว่าต้องไปเยี่ยม  มีการอบรม care 
giver โดยเอาจากอสม. แล้วมาดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ใช้เวทีนี้คุยกันอยู่แล้ว  
 กิจกรรมที่ท าอยู่ เช่น เรื่องสุขภาพ ไปถือศีล ควรเพิ่มกิจกรรมอะไร  ปี 64 จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นๆ 
ทุกปี กิจกรรมต้องมากขึ้น  ประโยชน์ของการมาอยู่ชมรม คือ ได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุและชุมชน  กิจกรรมที่
มีอยู่ก็มาก เพรามีหน่วยงานอ่ืน ๆ มาลงแล้ว เช่น ฝึกอาชีพ เนื่องจากกลุ่มนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลาน มาหาง่าย
กว่าวัยแรงงาน เช่น ท าการสานตระกร้า เขามาสอน เย็บกระเป๋า นอกจากนั้นยังต้องท างาน เช่น ท าขนม
ขาย เลี้ยงหลาน แต่ก็เพลินนะมีครูมาสอน ให้ท าไรก็ท า  
 สมาชิกมีเข้าๆ ออกๆ ไม่มี มีแต่ตายไป /เสียชีวิต แสดงว่ามาอยู่แล้วมีความสุข ได้มารวมกลุ่ม คุย
กัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่เหงา สบายใจ ภูมิใจ เราท าแล้วไม่คิดมาก ท าอะไรร่วมกัน ไปชวนคนอ่ืน   เขา
มารวมกัน คนที่ไม่เข้า ก็มี มีภาระ เช่น เลี้ยงเด็ก พอเด็กโตหน่อย ก็เข้ามาร่วมชมรม   



265 

 การเป็นสมาชิกชมรม อยากได้รับการสนับสนุนอะไรจากท้องถิ่น ก านัน  รพสต. บ้าง  ต้องการ
สนับสนุนเรื่องงบประมาณ นายกอบต. ช่วยอยู่แล้ว  ฝ่ายนายก ใครอยากท าอะไรอยากสนับสนุน ทาง
นายกอยากสนับสนุน เช่น ไปไหว้พระ สันทนาการ แต่จะไม่ไปดูงานจะเสี่ยง บางส่วนที่พอจะมีเงินเหลือ 
จ้างท ากับข้าว เอาเงินพาไปไหว้พระ  คนที่มาช่วยเราคือ อสม.เขาทราบว่าเราจะท าแบบนี้ ก็พากันไป 1 
วัน ผู้สูงอายุสนุก ไปค้างล าบาก ห่วงบ้าน ห่วงลูก กิจกรรมหลักๆ ของเขา รวมตัว เรื่องสุขภาพส่วนใหญ่ 
คุยกัน แก้เหงา คือมารับรู้ข่าวสารอะไรเกิดข้ึนบ้าง  
 ทางก านันเป็นเครือข่าย เช่น เวลาประชาคม ผู้สูงอายุจะไปท าประชาคมหมู่บ้าน  เช่น โครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน หมู่ละ 3-4 รอบ จะวนๆ กันระหว่างผู้สูงอายุ จะเจอกันทุกเวที วันท างานไปท างาน ยกเว้น
เสาร์อาทิตย์จะมีคนมากหน่อย ส่วนใหญ่จะคุยกันระหว่างผู้สูงอายุ    ส าหรับผู้สูงอายุที่มีงานก็แบ่งงาน
โดยบอกล่วงหน้า เขาจะได้เตรียมตัว จัดแจงเวลาที่มาร่วมกิจกรรม  เวลามีงานวัด วันพระ ผู้สูงอายุก็ไป
พบกัน วันพระจะต้องไปท าบุญ ถือศีล  สังคมที่นี่เรียบง่าย  คนที่เข้าถือศีล ตั้งแต่เข้าพรรษา เขาจะไม่
อยากขาด อาจต่างจากผู้สูงอายุในเมือง เป็นสังคมสงบสุข  
 ชมรมยั่งยืนอยู่ที่สมาชิก ต้องประสาน ท างานร่วมกัน (หมอ) เรื่องความสามัคคีให้เกียรติกัน 
(นายก) ท างานท าคนเดียวไม่ได้  เช่น กศน. มาสอน  อบต. เองสนับสนุนการศึกษาหรือสาธารณสุข ก็ไป
เติมเต็มจะมากน้อยเป็นน้ าใจ รู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไร ท างานแบบไม่ซ้ าซ้อน จะประหยัดงบประมาณ
ประธานต้องมีภาวะผู้น า ต้องรู้จะท าอะไร ประสานอย่างไร  สื่อ โทรศัพท์  แม่มีไลน์กลุ่ม (บางคน) แต่
ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ตามกัน  ฝากกระจายข่าว   นอกนั้นเรื่องความสามัคคี ไม่ทะเลาะกัน รักกัน  ปัจจุบัน
มีการตรวจสอบ ต้องไม่ผิดระเบียบ คือท าตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  
 
 

กลุ่มที่ 2 กรรมการชมรมผู้สูงอายุ  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1  
สภาพปัญหาอุปสรรค มาตรฐานการจัดกิจกรรม ปัญหาข้อที่ 1  กิจกรรมที่จัดให้มีน้อย 2. สมาชิกไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือ เพราะไม่มีเวลา และไม่สะดวกในการเดินทาง ในการเข้าร่วมกิจกรรม  3. กิจกรรม
บางอย่างไม่เป็นที่ต้องการและไม่เป็นที่พอใจของสมาชิก  แนวทางในการจัดกิจกรรม อยากให้มีกิจกรรม
มาก ๆ ให้ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมมาก ๆ และจะได้ให้ความร่วมเป็นอย่างดี ปัญหาสภาพแวดล้อม ข้อ 1. 
ที่ตั้งห่างไกลจากชุมชน 2. สถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการรองรับสมาชิก สิ่งอ านวยความสะดวกไม่
เพียงพอ อยากให้มาดูสิ่งที่ไม่พอกับความต้องการได้มั้ย  แนวทาง ควรตั้งศูนย์ในชุมชน  จัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้เพียงพอ กลุ่มผู้สูงอายุในชมรม อายุ 60-70 และ 70 ขึ้นไป 80 ขึ้นไป ไม่สามารถมาร่วม
กิจกรรม ควรมีรถบริการรับส่งครับ  ควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุมีอายุต่างกัน  
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2  
 อายุ 68 ปี ค้าขายและรับจ้างมาก่อน หลังเกษียณ ท างานจิตอาสา 10 กว่าปีแล้ว แต่งงานมีลูก 3 
คน ลูกดูแล รายได้จากอสม. เบี้ยยังชีพ  ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชมรมท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาความเห็นคือ 
ชมรมเข้มแข็งพอสมควร สมาชิกมีทั้งดีและไม่ดี ดีคือช่วยเหลือทุกอย่าง บางคนไม่ท าคอยว่าคนอ่ืน 
กรรมการจุดเด่นคือ ความสามัคคี ท าอะไรพร้อมใจกัน ไม่ขัดแย้ง คุยกันแล้วจบ ช่วยกันท างาน เมื่อเจอ
ปัญหาค่อยๆ วางระเบียบขึ้นมา สมาชิกที่หายไปป่วย มาไม่ไหวลูกหลานไม่มาส่ง รายได้น้อยแต่มี
ค่าใช้จ่ายเวลามา  บางคนไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวแต่อยู่หลายกลุ่ม ไม่สะดวกก็หยุดไปบ้าง เช่นมาไม่ได้เพราะ
ต้องดูแลหลาน ปรับปรุงหาวิธีการมาช่วยให้มีสวัสดิการมากขึ้น สมาชิก 200 กว่าคน แต่เข้ามีส่วนร่วมจริง 
ๆ 50-60 คน หากมีกิจกรรมพิเศษจะมามากหน่อย   ที่อ่ืนเข้มแข็งกว่า บางกลุ่มมีข้าราชการเป็นสมาชิก 
มีความรู้  ประธานมีความส าคัญ ท าหน้าที่ก ากับดูแลชมรม ต้องมีฐานะ เสียสละ กรรมการที่เข้ามาเต็มใจ
ช่วย กลุ่มจะเข้มแข็ง แต่ส่วนใหญ่ที่เจอ อยากพักผ่อน เช่น ครู ทหาร ไม่อยากท า อยากร่วมกิจกรรมอย่าง
เดียว  ผู้บริหารชมรมต้องมองการณ์ไกล มีศักยภาพท าได้ จะท าอะไรต้องใช้เงิน จะติด จะไปขอจาก
สมาชิกก็ไม่ได้ ไม่มีเงิน พยายามหาสวัสดิการช่วยเหลือ กลุ่มที่เข้มแข็งจะมีกลุ่ มอาชีพมาก เช่น ท าสบู่ 
น้ ายาซักผ้า สินค้าโอท็อป กฎระเบียบมากไป สมาชิกไม่มา เช่น มาครบกี่ครั้ง หากไม่มาหมดสภาพเป็น
สมาชิก ท าให้สมาชิกย้ายออกไป  ปัจจุบันสมาชิกวิสามัญปีละ 100 บาท กลุ่มเรามีหลายคนไม่ค่อยมา
เพราะสวมหมวกหลายใบ การมีสมาชิกวิสามัญดี มีคนอายุน้อยมาช่วยจะว่องไว แต่มีงานเยอะอาจท างาน
ให้เราไม่เต็มที่  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 
 เดิมเป็นครูสอนร า เมื่อกลุ่มแยกตัวมายังไม่เข้มแข็ง เริ่มมาช่วยปีที่ 2 ช่วยเขียนโครงการ พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุประจ าปี  ค่าอาหาร วิทยากร หมอ รพ. พระ วางแผนเมนูอาหาร ควรกินอะไรบ้าง 
กิจกรรม หมุนทุกเดือน ท าเป็นไตรมาส สรุปรายจ่าย และภาพกิจกรรม ชมรมจะเข้มแข็ง  1. หน่วยงาน
อุดหนุน 2. ผู้สูงอายุเข้าร่วมมีความรัก กรรมการมีทิศทางเดียวกัน มีการวางแผนกิจกรรมผู้เข้าร่วมท าได้  
บางทีสมาชิกมีความรู้มากไม่ยอมรับกรรมการ  เวลาท ากิจกรรมต้องเอาคนมีใจให้เรา ไม่บังคับ ไม่ต้องง้อ
มาก ต้องเชื่อมั่นเรา เราจึงท ากิจกรรมส าเร็จ กิจกรรมต้องไม่ซ้ ากับกลุ่มอ่ืน ๆ จึงจะน่าสนใจ มากขึ้น  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 
  ในการปฏิบัติของชมรม ได้ด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมสมาชิกให้ออก
ก าลังกาย ศึกษาเรียนรู้จากการจัดโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนา และน าภูมิปัญญามา
ถ่ายทอดเพ่ือเป็นการรักษาวัฒนธรรมและแนวคิดที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ไม่ให้สูญหาย  ในอนาคต 
กระตุ้นสมาชิกในการร่วมท ากิจกรรม นอกจากนี้กลไกอ่ืน เช่น การร่วมมือประสานงาน เช่น อบต. รพสต. 
โรงเรียน ให้การสนับสนุน 



267 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 
 คณะกรรมการชมรมมีทั้งหมด 25 คน หน้าที่รองประธาน ช่วยเหลือประธานในงานทุกอย่างๆ 
ชมรมผู้สูงอายุ นี้มีสมาชิก 493 คน  สมาชิกมี สามัญ 60 ปีขึ้นไป วิสามัญ 55 ปีขึ้นไป แล้วก็เตรียมวิสามัญ 
45 ปีขึ้นไป ถึง 55 ปี สมาชิกสูงวัย ต้องเอาเด็ก ๆ มาช่วยงาน เขาช่วยยกโต้ะเก้าอ้ีมาด้วยยจิตอาสา ส่วน
ใหญ่เป็นแม่บ้าน เสียค่าสมัคร 100 บาทต่อปีแต่ผู้สูงอายุไม่เสีย เรามีกองทุนพวงหรีด เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย 
หรือเสียชีวิต เราเอาไปช่วยทุกคน ไปเยี่ยมเวลาป่วยครั้งละ 500 บาท แล้วก็เสียชีวิต 10 ,000 บาทพร้อม
พวงหรีด 1 พวง เอาจาก 300  บาททุกคนบริจาคเข้ากองทุนต่อปี ปีละ 300 บาท เราเอาเงินก็ไว้เวลา
เสียชีวิต พวงหรีด 500 บาท ส่วนใหญ่เยี่ยมป่วย 500 ก่อน แล้วตาย จะมอบ 10,000 พร้อมหรีดแต่ละคน
จะได้ 11,000 บาท  เราจะสวดอภิธรรมและมอบเงินอย่างเป็นพิธีการ และถ่ายภาพเพ่ือลงกิจกรรม 
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ บริหารสมอง กรรมการพบสมาชิก บริหารสมองประมาณ ครึ่งชม. ออก
ก าลังกาย มีการเชิญวิทยากรมา หลากหลาย เช่น ต ารวจ นักกฎหมาย มาจากรพ. สนุกเฮฮาต่าง ๆ ขึ้นอยู่
กับติดต่อใครได้ ส่วนใหญ่วิทยากรจะพูดเรื่องสุขภาพจิต และกาย ให้หัวเราะ ร่าเริง มีความสุข  ส่วนผม
สอนเต้นร า ให้เขามีความสุขกายและใจ นอกจากนั้น มีปัญหาอุปสรรคในการท างาน ปัญหาเรื่องอาหาร 
คือ อบต. เขาใช้งบ สปสช. มอบให้เพ่ือบริหารจัดการเป็นค่าอาหาร ตอนนี้เหลือหัวละ 50 บาท ต่อครั้ง 
เดิมได้ 70 บาท ต่อครั้ง ทุก ๆ วันศุกร์เราจะมีค่าอาหารมารับประทาน ปัญหาชมรมเราไม่ได้คิดค่าสมัคร 
มีแต่รายจ่าย ไม่มีรายได้ ที่อ่ืนเขามีค่าสมัคร 300-400 บาท ของเราเริ่มต้นมา 30 กว่าปี เราไม่ได้เก็บเลย
จะเก็บจะกระไรอยู่  ปัญหาเรื่องรถบริการรับส่ง วันละ 800 บาทจะเอามาจากไหน เมื่อก่อนขออบต. 
ตอนนี้ไม่ให้ เราใช้วิธีหาเงิน คราวที่แล้ว ทอค์กโชว์ มีการจ้างผู้จัด ได้เงินมา 100,000 บาท เราต้องหา
กิจกรรมที่มีรายได้เข้ามา เมื่อก่อนนี้ เริ่มต้น ท าลูกประคบ พวงหรีดขาย แต่พอสมาชิกแก่ลง ก็ไม่มีใครท า 
ท าไม่ไหว จะให้มานั่งท าไม่ไหว ผมคิดว่าอะไรท าได้ ก็จะช่วย แผนที่จะท า เช่น หากจะแข่งโบว์ริ่ง 
วัตถุประสงค์การจัดงานเพ่ืออะไร พอไปบอก เขาบอกว่าราชการส่งเสริมอยู่ แล้ว เลยล าบาก แต่ผมเป็น
สมาชิกชมรม อีก 3 ชมรม รวมที่นี่ เป็น 4 เช่น ที่สิริกิตติ์ ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายกีฬา ชมรมทหารนอก
ราชการ ผมเป็นรองฯ แต่ชมรมนี้จุดอ่อนคือ จุดขายไม่มี ปี 62 ของทหารนอกราชการผมก็จะท า ได้ 2 ถึง 
3 แสน ผมจะหาการแข่งกอล์ฟ โบว์ลิ่ง ทอค์กโชว์ เช่น จตุพล น้าโย่ง พระสมพงษ์  จุดอ่อนคือ ที่นี่ ผมยัง
ไม่ทราบจะท าอย่างไร ก าลังพิจารณาอยากเพ่ิมเงินสมทบค่าตาย ปีนี้จ่าย 9 ศพ แต่เรามีสมาชิกไม่มาก 
ประมาณ 370 คน ที่สมัคร ตัวเลข ได้ 80,000 บาทแต่ต้องจ่าย 90,000 บาท ขาดทุน นี่ปัญหาคือการหา
เงิน เรามีการหารือแสวงหาความต้องการของสมาชิกประจ า เวลามีกิจกรรม จะมีเวลาประธานหรือ
กรรมการพบสมาชิก เป็นประจ าอยู่แล้ว (ส าหรับกรรมการจะมีการประชุมกัน 3 เดือน/ครั้ง) ผู้บริหารพบ
สมาชิกช่วงนั้นท าให้เราได้ทราบความต้องการของสมาชิก เช่น วันนี้ นายอ าเภอประสานกับสวนนงนุช พา
ไปทัศนศึกษาฟรี ผมก็หาเงินบริจาค เช่น จากนักการเมือง เช่น คุณวิโรจน์ ดร.เอ (ลูกของเพ่ือน) นี่จะ
แต่งงานเดือนหน้า แกลุยมาก พอเขาต้องการอะไร ก็เอามาจัดกิจกรรม เราจะใช้ช่องทางนั้นในการพูดคุย
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กับสมาชิก ผมจะเป็นตัวหลัก ส าหรับเรื่องเครือข่ายกับหน่วยงายนอื่น เช่น ชมรมพลูตาหลวง ชมรมหนอง
หญ้าน้อย ชมรมวันพุธ (เป็นแค่กลุ่ม)  และชมรมรพ.สิริกิตติ์ (มีข้าราชการบ านาญมากจึงเข้มแข็ง) อย่างนี้ 
พวกนี้จะมีเงินเอามาลงให้กับชมรม ทุกคนแยกไปจากชมรมนี้กันหมดเลย การแยกไปเนื่องจาก เขา
ก าหนดวัน เขาอยากมาติดสังคม และเรื่องการใกล้บ้าน อยากอยู่กับกลุ่มใกล้บ้าน จุ ดที่สามคือ ความ
ต้องการของสังคม เช่น อยากได้เป็นประธาน บางคนนั่งรถเข็นให้ลูกมาส่ง เขาต้องการสภาพจิตใจ อยาก
พบเพ่ือน ร้องอยากมา แต่พอมาแล้วบ่นไม่ไหว จะเป็นลมก็กลับ  อบต. เขาก็สนับสนุน เขาช่วยเราดีมาก 
เป็นอบต.แรกท่ีเอาเงินปันผลมาให้ค่าอาหาร เมื่อก่อนเอาข้าวกล่องมาทาน อบต.เริ่มให้ในปี 53 เพราะเขา
เห็นความส าคัญ กิจกรรมตรงสามารถเอ้ืออ านวยให้เขา เขาได้ผลงานด้วย ตอนนี้เขามีอะไร เขาจะมุ่งมา
ที่นี่ก่อนเลย เช่น การให้ช่วยหาคน คนของเราพร้อมที่จะไป เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ไม่ค่อยมีบทบาท 
บทบาทน้อยลง ท าหน้าที่ด้านการปกครอง แต่เริ่มน้อยลงแล้ว   

 ความส าเร็จของชมรมผู้สูงอายุเกิดหรืออยู่ที่ปัจจัยใด จะท าให้ชมรมเข้มแข็ง เพราะการมีชมรม
ส าคัญ ท าให้ผู้สูงอายุไม่เป็นภาระของลูกหลาน มันจะต้องอยู่ที่การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ หาก
ภาครัฐไม่ลงมา เช่น การขอรถ ถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือ เราก็หมดสิทธิ์ เพราะเราไม่มีรายได้ เราประสาน
เสนอความต้องการไปยังอบต. เขาจัดการให้ เราจะเอาเงินที่ไหน เงินเป็นหมื่น ภาครัฐทั้งหมดต้องเห็น
ความส าคัญ รัฐบาลไม่มีนโยบาย หน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงต้องสนับสนุนเท่าที่ท าได้ จะแย่เลย ถ้าฝ่ายรัฐ
ไม่ให้ความส าคัญไปไม่รอด เพราะผู้สูงอายุมีติดบ้าน เตียง สังคม  ผมเคยบรรยาย เช่น ติดนมแม่ ติด
โรงเรียน ติดสังคม ติดสังคม ได้อะไร 1. ไม่เจ็บป่วย สุขภาพจิตดี มีความรู้ดี เพ่ือนฝูงไปมาหาสู่ดี ท าให้
ร่างกายแข็งแรง แล้วโยงไปยังภาครัฐ คนสูงวัยมากขึ้น รัฐต้องเอาเงินมาสนับสนุนมาก ปรากฏว่าคน
แข็งแรงรัฐบาลก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง  ปัจจัยภายในองค์การ ที่ท าให้การขับเคลื่อนชมรมประสบ
ความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก การเสียสละของกรรมการ ผู้สูงอายุเวลามาอยู่มีอายุเพ่ิมขึ้น 
ล้มหายไป คนใหม่มาสมัครน้อย ในจังหวัด ชลบุรีขึ้นกับสมาคมสภา 18 ชมรม คิดดูชมรมละเท่าไร เช่น 
300 หาก 18 ชมรม จ านวนมาก แต่คนมาจริง ๆ ไม่มาก เช่น อาจมี 300 คน ไปทุกชมรม เช่น ชมรมนี้
เอง มาจริง 220 คน เคยสูงสุด สัปดาห์ที่แล้วมาเพียง 98 ปี ไม่มีคือ ตาย ร่างกายมาไม่ได้ เขาเลยไ ม่
มาร่วม สมมติว่าตัดเรื่องค่ารถไป ผู้สูงอายุต้องเสียเงินมา วันละ 100 บาท ลูกไม่พอส่ง เดือนหนึ่งได้เบี้ย 
600, 700, 800 บาท ไม่พอ และความเสียสละของประธาน รองประธาน และกรรมการ คณะกรรมการ
เหนื่อยมาก รองฯ มี 2 คน สถานทีต่้องพร้อม จึงเป็นประธาน รองประธานได้ มีแนวคิดในการท างาน โอบ
อ้อมอารี และเด็ดขาดด้วย เพราะคนสูงอายุใจน้อย เช่น แค่บอกว่า รอง ฉันนะปวดเมื่ อยหมด ...ป้าจ๋า 
คนเราอายุมากก็แก่ เท่านั้นแหละ โกรธ ...ฉันไม่มาก็ได้ รองฯ บอกฉันแก่ ต้องพูดว่า ที่รัก ...คนสวย ...ท า
ให้ผมเป็นคนปากหวาน ...แต่จริง ๆ มันเป็นเช่นนั้น   โต้ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียงประธาน รองประธานก็ต้อง
ยกเอง กิจกรรมที่จัดต้องสอดคล้องกับความต้องการ ร่างกาย ของสมาชิก ที่หนองหญ้าน้อย เขาโตมากับ
การท าอาชีพ โดยเอาแม่บ้านมาท ายาหอม ยาหม่อง เขาเริ่มตรงนั้น โตขึ้น คือ กิจกรรมโต แต่คนท ามีเท่า
เดิม คือ 10 คน ก าลังซื้อมาจากสมาชิก ต่อไปหาก 10 คนท าไม่ไหว จะท าอย่างไร ต้องไปถามเขาเอา บาง
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ชมรมมีประธานรวย เช่น หนองหญ้าน้อย เขาก็เอาเงินส่วนตัวเขาออก เช่น ออกค่าชุด เงินใส่ซอง รับส่ง 
ตอนงาน 250 ปีพระเจ้าตากสินกู้ชาติ แต่ทั่วไป จะเป็นเช่นนั้นไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรา  บางชมรม
ไม่มีค่าอาหารให้ ต้องเอาข้าวไปเอง หรือ บางชมรมท าวันพระ ไปอาศัยข้าววัดกิน ตรงเรานี่ถือว่าดีแล้วที่
อ่ืนยิ่งกว่าเรา หรือรวมเงินกันเอง ใส่กระป๋องไปกินกัน  ผมไปดูงานที่อ่ืน อบต.พาไป ที่เด่น ๆ คือ การ
โทรศัพท์แจ้ง 191 มารับคนป่วยที่บ้าน ของสระบุรี  นั่นเขาได้รางวัลระดับโลก เขาประสานกับทีโอที ไป
ติดตั้งตามบ้านของผู้สูงอายุ ต้องลงทุนโทรศัพท์ มอนิเตอร์เป็นแสน แต่ต้องภาครัฐท า สิริกิตติ์จะท าก็ท า
ไม่ได้ ที่นี่ก็ท าแต่ไม่ถึงขั้นนั้น ให้โทรเบอร์ของอบต.แล้วไปรับมารพ. โทร 1169  ส่วนที่อ่ืน ๆ กิจกรรมก็
คล้ายๆ เรา กิจกรรมขึ้นอยู่กับหน่วยแม่ เช่น ขึ้นกับอบต. เน้นการแสดง ส่วนหากขึ้นรพ. เด่นเรื่องสุขภาพ 
เช่น การวัดความดัน เบาหวาน  การเอาให้อบต.ขึ้นอยู่กับความพร้อมของอบต.และรพ. อบต.นี้ฉลาด ดึง
มาอยู่  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 
 ชมรมเกิดปี 54 ประธานคุณบุญธรรม สนามชัย อายุ 78 ปี แกเป็นประธานต่อเนื่อง เป็น
ผู้รับเหมา ปัจจุบันลูกเป็นก านัน เสียสละ เขาดูแลสมาชิกมี ประมาณ 360 คน มาจริงประมาณ 100 คน 
สังคมนี้เป็นสังคมเมือง คนที่มาติดสังคม ทุกคนลงทะเบียน เพราะเรามีกองทุนสวัสดิการ นอกจากการ
สวดมนต์ ออกก าลัง เราออกระเบียบชมรม ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น นันทนาการ เล่นเกมส์ แจ้ง
ข่าวสาร จัดวันเกิดให้สมาชิก กระบวนการภายในชมรม ระหว่างกรรมการประชุมทุกเดือน กรรมการมี 
18 คน เพ่ือคิดจะท าอะไร จะพัฒนาอะไร สมาชิกต้องการอะไร ในการประชุมจะมีสมาชิกร่วมประชุมด้วย 
เพ่ือรับทราบข้อมูล แจ้งข่าวสาร คนที่ไม่เคยถือไมค์ก็กล้าแสดง เรามองเห็นความสามารถของผู้สูงอายุเรา 
และกระทรวง พม. ส่งหลักสูตรมาให้ 2 รุ่น คือ โรงเรียนผู้สูงอายุ ปีแรกๆ ต่อมาอบต. ท าเองท าอยู่ 2 รุ่น 
หลักสูตรของเรา อาชีพแค่ 10 เปอร์เซ็นต์นอกนั้นเป็นเรื่องสุขภาพ และเรื่องความรู้เรื่องสิทธิ เราหาเงิน
โดยการเขียนโครงการ เราไม่เอาเรื่องมาพูด เราเขียนโครงการสปสช. เอามาท าวิทยากร ค่าอาหาร เราท า
ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพ นายกเป็นประธาน สปสช. มีอนามัยเป็นกรรมการ อสม. คนในหมู่บ้าน 
แล้วไปน าเสนอที่ห้องประชุมที่อบต. เห็นด้วยก็ยกมือให้ คนที่จะเขียนโครงการเข้าไป กลุ่มที่รวมตัวจัดตั้ง 
25 คน เช่น กลุ่มออกก าลังกาย แต่ต้องรวมตัวอย่างน้อย 1 ปี ถึงจะเขียนโครงการได้ ของหมู่บ้าน ก านัน 
ผู้ใหญ่ เขาจะเขียนส่งไป ชมรมที่รวมตัวอย่างน้อย 1 ปี และจดทะเบียน เราจดกับสมาคมสภา จดกับ
อบต. เราพยายามจดหลายๆ ที่  เราไม่ค่อยอยากถือเงิน เราจดในลักษณะองค์กรไม่ผูกมัด เราท าแบบ
ชาวบ้าน เราอยู่แบบพวกชาวบ้าน ผมไปอบรมการเขียนโครงการมาที่จังหวัด เวลาเขียนไป จะถูกติดตาม 
เลยไม่อยากเขียน ทราบมาว่า อบต.นี้มีศูนย์...ตั้งอยู่ อบต. หาที่ลงศูนย์ มีกรรมการ 1 อ าเภอ 1 ศูนย์  
เพราะเข้มแข็ง ก็มาหมู่บ้านที่เข้มแข็ง เราได้งบ แต่เราไม่ได้ถือเงิน เขาจะมาท าให้ ต่อเติม ท าห้องน้ า มี
ครุภัณฑ์  ศูนย์ท าหน้าที่ มีคณะกรรมการทุกหมู่บ้าน ละ 2 คน ชมรมละ 2 คน รวม 8 คน  ศูนย์จะดูแล
ทุกหมู่บ้าน เมื่อมีงบประมาณ กรรมการจะร่วมคิดจะท าอะไร แจกจ่ายไปตามหมู่ น าร่องต าบลที่เข้มแข็ง 
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ขึ้นกับนโยบายรัฐบาล กรมผู้สูงอายุให้ทุกต าบล ศูนย์เบิกจ่ายที่กองสวัสดิการของอบต. ต่างจากกิจกรรม
ของชมรม เพราะเป็นภาพรวม  คณะกรรมการชมรมของเรามีแค่ 4 คนไปร่วมกับศูนย์   มันเกิดขึ้นมา
เพราะรัฐบาลมองว่าจ านวนผู้สูงอายุมากขึ้น ปี 46 มีผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ศูนย์เป็นการควบคุมงบประมาณ 
ชมรมเป็นส่วนแยก   งบจะเก่ียวข้องกับอาชีพ แต่สปสช. เป็นเรื่องสุขภาพ โครงการอะไรที่ของบประมาณ
จากศูนย์เป็นเรื่องอาชีพ คนขอคือ ผู้น าศูนย์โดยเลขานุการเขียนเสนอขอ เนื่องจากพ่ี ...เขียนให้ มี
งบประมาณได้ปี 58 ต่อเติมอาคาร ตอนนี้ยังไม่มี จึงชะลอ และมีเจ้าหน้าที่มาดูแล แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไร 
(ซื้อครุภัณฑ์ได้) แต่เขาดูแล เช่น ปรับปรุงพ้ืนที่ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนที่แล้ว ท าที่ล้างจานและ
ดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ ดูแลห้องน้ าผู้สูงอายุที่ไม่มีราวจับ ปรับปรุง งบประมาณผ่านอบต.แต่ใช้ชื่อของศูนย์ 
ต้องมีที่รองรับ เช่น ศูนย์สามวัย เป็นต้น ส่วนอบต. ก็ท าเองไปด้วย  งบประมาณ อบต.เองมาพัฒนา 
สปสช. เขต 6 และตั้งกลุ่มจิตอาสาราชประชาสมาศัย กรรมการทุกคนต้องเป็นสมาชิก เป็นจิตอาสา ดูแล
ผู้สูงอายุ  กิจกรรมไม่ซ้ าซ้อน อบต. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อะไรเป็นช่องว่างก็เสริม เช่น อผส. น่าจะครบทุกมิติ ถ้าเป็นเรื่องอาชีพ ผ่านศูนย์ ส่วน
อบต.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เป็นพ่ีเลี้ยง หรือ เพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น การพาไปดูงาน เช่นที่ ลพบุรี เช่น 
โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ใช้โทรศัพท์แจ้งเหตุ อบต. เขาพระงาม แต่ต้องใช้งบประมาณมาก    รูปแบบ
ที่เป็นอยู่ ดีแต่ยังไม่ครบ เช่น การออกก าลังกาย เครื่องมือ เราต้องเสนอไปที่ อบต. แต่งบประมาณจ ากัด 
เขาต้องดูแลสาธารณูปโภคก่อน การศึกษาก่อน เราอยากได้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน ให้ลูกมาส่ง 
ผู้สูงอายุอยากผ่อนคลายมาที่ศูนย์ มาร้องเพลง ออกก าลัง อาจมีเจ้าหน้าที่ดูแล มีอุปกรณ์ เพราะ ปี 64 
ผู้สูงอายุจะมาก นอกจากนั้น เราต้องไปร่วมเครือข่ายสมาคมสภาฯ มีงบประมาณให้ แต่ยุ่งยาก และมีภูมิ
ปัญญาของจังหวัด เราไปข้ึนทะเบียนแต่ เวลาเชิญไป ค่าใช้จ่ายมาก พวกเครือข่ายสมาคม จะให้คนยากไร้ 
มากกว่า พวกเราช่วยตัวเองได้เขาจะไม่ให้ เพราะท้องถิ่นดูแลแล้ว ตรงนั้นจะยากไร้ คลังปัญญาจังหวัด 
ผู้สูงอายุเราไปข้ึนทะเบียน และเชิญเราไปเผยแพร่ความรู้ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท ให้เราไปสอนกลอง
ยาว ร า เช่น เราไปด้วยจิตอาสา แต่เราเดินทางล าบากเพราะมีอุปกรณ์ ส่วนเอกชนมาสนับสนุน เช่น 
ตลาดน้ า 4 ภาค เขาพาเราไปเที่ยวตลาดน้ า 4 ภาค เป็นต้น เขามาช่วยเราโดยตรงเลย  ความต่อเนื่อง
เรื่องอาชีพ จากศูนย์ ขาดงบประมาณ และเรื่องการท าตลาดให้ ไม่มีหน้าร้านขายน้ าพริก  เราต้องหาเอง 
ที่นี่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว อบต. ไม่ได้ช่วย เราต้องหาเอง  เอาของจากหมู่ต่าง ๆ ไปขาย เรามีอาชีพเกษตร
ด้วย ขายดิน ผมไปอบรม จบมา ได้งบประมาณจากพัฒนาชุมชนมา 20,000 บาท มาซื้อวัสดุในการท าดิน   
  ภาพรวมชมรมผู้สูงอายุ เราได้เปรียบเพราะครอบครัวเราเป็นทหารมาก เขาเฝ้าบ้านพอเสาร์
อาทิตย์มารวมตัวกัน ดีใจ  ที่อ่ืน ๆ ไม่เข้มแข็งเท่าไร เราไม่ได้เก็บค่าสมาชิก เรามีกองทุนสวัสดิการ ปีละ 
200 บาท ใครเสียชีวิต เราไปมอบ คิดตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ไปเยี่ยมครั้งละ 500 บาท   แต่
เฉพาะคนที่สมัคร แต่เราต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น จะรับช่วง มค. ถึงเมษา เท่านั้น หากมาสมัคร
จะดี นอกจากนั้น รัฐบาลมีกองทุนออมวันละบาทที่อบต. สมทบ 3 ฝ่ายคือ ประชาชน อบต.และรัฐบาล  
เอามาใช้ในการดูแลยามเจ็บป่วย อบต. เป็นตัวช่วย แต่ชุมชนดูแลกันเอง เฉพาะแต่ละต าบลๆ ละ 1 กอง 
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คนเป็นสมาชิกตั้งแต่อยู่ในท้องที่เลย ระเบียบต่างกันไปในแต่ที่  เราสมัครก็ได้ ไม่สมัครก็ได้ หากแม่เป็น
สมาชิก ลูกคลอดได้ 500 บาท ต้องเป็นคนในต าบล ทุกคนสามารถสมัครได้แต่ต้องเป็นคนในชุมชนเท่านั้น
จะตั้งได้ต้องจดเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้วย  
  นอกจากนั้น มีกองทุนออมทรัพย์ที่ พมจ.จังหวัดดูแล ฝากและให้กู้เงิน แต่มีคนกู้น้อย เราดูแล
กันเอง แต่พมจ.ควบคุมเรื่องความโปร่งใส มีเงินปันผลให้ สามารถถอนออกได้แต่ไม่เกิน 60 เปอร์ เซ็นต์ 
หากเกินต้องออก ที่อ่ืนไม่มี ที่อ่ืนต้องฝากตลอดห้ามถอน (กลุ่มสัจจะออมทรัพย์)  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 
  ปกติท ากิจกรรมทุกพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สวัสดิการต่าง ๆ เราช่วยเหลือตนเอง แต่ถ้าหากมี
การประชุม หรือว่ามีการจัดกิจกรรมแต่ละอย่าง สมมติว่า เช่น การเรียนรู้เรื่องอาชีพ หรือเรียนรู้กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์กิจกรรมนอกเหนือจากประจ า  
  ด้านสภาพแวดล้อม เราจะขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม ถ้าพูดรวมๆ  ปัญหาเรื่อง
การเดินทาง ต้องอาศัยลูกหลาน ตอนแข็งแรงไม่มีร่วมเพราะมีภาระกิจ พออยู่ในสภาพช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ จะมาท ากิจกรรม ดังนั้น ถ้ามีรถรับส่งจะดี หน่วยงานควรมาช่วย แต่ยังไม่ทั่วถึง ปกติ เราช่วยกันเอง
ก่อน ดังนั้นพวกแข็งแรงมาออกก าลังเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ ลดการเจ็บป่วย ลดภาระของทางราชการด้วย  
  กลไกการบริหารจัดการ อันนี้หน่วยงานภาครัฐส าคัญมาก รพ. สาขา  รพสต. ต้องแนะน า
ผู้สูงอายุให้มาออกก าลังกาย ให้มาดูแลสุขภาพตนเอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องช่วย รวมทั้งการจัดสวัสดิการ
ท าให้บ้านสะอาด น่าอยู่ ให้รู้คุณธรรม จริยธรรม ชมรมเราสนับสนับสนุนอยู่  ภาครัฐต้องให้ความส าคัญ
ด้วย ไม่ใช่ให้เราท าอยู่คนเดียว  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 
  ก่อนหน้าค้าขาย ปัจจุบันก็ค้าขาย แต่งงานมีลูก 3 คน ท างานกันหมดแล้ว เดินทางมาท ากิจกรรม
แฟนมาส่ง ลูกอยากให้มีมีความสุข  สามีค้าขาย ท า CARCARE เป็นประธานชมรม เป็นมา 4 ปีต่อเนื่อง
คราวละ 2 ปี ความรับผิดชอบของประธาน เช่น ดูแลอุปกรณ์ของส่วนรวม เช่น กลองยาว เครื่องเสียง 
กิจกรรมของบประมาณจากสปสช. โดยเขียนโครงการไปขอ ผ่านอบต. ได้งบประมาณค่าอาหารเครื่องดื่ม 
งบประมาณจะจัดสรรให้ปีละ 2 ครั้ง  เลขากลุ่มจะช่วยเขียนโครงการให้ อบต.เป็นพ่ีเลี้ยงแก้ไขให้ 
งบประมาณจะมาจากสปสช.เป็นหลัก รายได้จากกลองยาวคนเล่นจะได้ เล่นสนุกๆ  รายจ่ายในการ
เดินทางมาชมรมสมาชิกจะออกเอง  ชมรมจะเข้มแข็ง 1. สมาชิกเข้าร่วม 2. ไม่ทะเลาะกัน สามัคคีกัน 
ปัญหาคือ ล าบากการเดินทาง ไม่มีรถรับส่ง คนที่มาใจรักมาพบปะเพ่ือนฝูง ร้องเล่นเต้นแล้วสบายใจ การ
เป็นประธานเพราะเรารู้จักคนมาก มีความพร้อม เช่น มีพ่อบ้านดูแล มีกลองยาว เครื่องเสียง ขนมาเอง  
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กลุ่มที่ 3  ปลัดหรือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 
  อบต. ภารกิจ ให้ผู้สูงอายุติดสังคม ท ากิจกรรมให้มีสุขภาพกายใจดี เดิมทีมีชมรมเดียว ต่อมามี
คนเข้ามามากก็ขยาย ความเข้มแข็งคือคนมีส่วนร่วมมาก  ชมรมท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ศึกษาดูงาน ส่ง
ตัวแทนไป จัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนกัน  ชมรมแต่ละแห่งสมาชิกจะต่างไป เช่น มีทหารเป็นสมาชิก
มาก หมู่ 7 เป็นชาวบ้าน  อปท.ให้ความส าคัญสนับสนุนส่งเสริมให้ด าเนินโครงการ สร้างองค์ความรู้ 
งบประมาณ ติดตามผลด าเนินการ ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร ส่งตัวแทน ประมาณ 1 เดือน/ครั้ง เป็นการ
ประชุมไม่เป็นทางการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ประชุมปีละ 2 ครั้ง ชมรมท้ัง 4 มาประชุม  ท ากิจกรรม จิต
อาสาร่วมกัน ช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ปีละ 2 ครั้ง เพิ่มองค์ความรู้ ศักยภาพ ส่วนใหญ่สาธารณสุข ออก
ก าลังกาย ศึกษาดูงานที่ส าเร็จแล้วเอามาก าหนดทิศทางอย่างไร ล่าสุดเทศบาลนครนนทบุรี เช่น โรงเรียน
ผู้สูงอายุ เขาจัดเป็นศูนย์บริการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นห้องเรียน การเรียนตามอัธยาศัย เรียน
ห้องไหนก็ได้ (เรียนอาทิตย์ละครั้ง) นครนนท์ มาจัดล าดับ 7 ห้องที่ต้องการ วางแผนไว้จะมีประชุมเดือน 
พย.มาพูดว่าอาคารที่มี 7 ห้องอยากท าเปิดห้องอะไรบ้าง แล้วมาปรับ  (เปิดไปรุ่น ละ 30 คน ) 
   ผู้น าของแต่ละชมรมมีจิตอาสา สร้างสรรค์ ให้ออกมาท ากิจกรรม ชมรมนี้เน้นสุขภาพกายใจ 
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม เชิญหมอมาให้ความรู้  ส าหรับที่นี่ เข้มแข็งโดยชุมชนเอง ทีมงานเลขาชมรมไป
ร่วม สถานฝึกอาชีพ มาตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  แหล่งงบประมาณที่ขอได้ เช่น พมจ.จังหวัด 
กองทุนผู้สูงอายุ  คณะกรรมการระดับจังหวัด เราเป็นพ่ีเลี้ยง สมาคมสภาฯ เขามีเครือข่าย เช่น กอ.รมน.
มาฝึกอาชีพให้ กศน.เกษตรอ าเภอ ฝึกอาชีพ ศูนย์เกษตร กีฬาผู้สูงอายุ ตั้งมาตั้งแต่ปี 52 คนมาดูงาน 
อบต.ได้เงินมา 1 ล้านบาท เราไปตั้ง มีกรรมการจาก 4 ชมรม ศูนย์มีหน้าที่รวมปัญหา เฝ้าระวัง เป็นศูนย์
รวมข้อมูล เป็นกรรมการผู้สูงอายุ  อปท.รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา ท า MOU กับพมจ. เน้นการส่งเสริมให้
ร่วมกิจกรรม เวลาเขามีงบประมาณเขาจะถามเรา  หน่วยงานที่รับเงินจากอปท. ต้องมีกฎหมายรองรับ 
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานไม่แสวงหาก าไร เช่น ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ  ปัญหาอุปสรรค การ
เพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มไม่ติดสังคม จะท าอย่างไร (ประมาณ 10,000 กว่าคน) เราใช้ผู้สูงอายุเพ่ือน
ช่วยเพื่อนไปดูแล หรือไปชวนมาท ากิจกรรม  
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 
 ประธาน เลขานุการ ไม่มีวาระ ไม่ได้ก าหนด เอาไว้ประสานงาน เมื่อไรไม่อยากเป็นก็มาบอก 
ชมรมปัจจุบันไม่มีรายได้ การไปร่วมกิจกรรมของชมรม โรงพยาบาลจะไปรับสมาชิกมาร่วมกิจกรรมเงินมา
จากการสนับสนุนจากอบต.  ตอนนี้รพ. เก็บเดือนละ 10 บาท จากอสม. (52 คน) เก็บได้มา 3 -4 เดือน 
เอามาท าห้องเก็บอุปกรณ์ผู้พิการ หรือเอาไว้ซื้ออุปกรณ์ท่ีขาด เป็นของส่วนกลางให้คนมาขอยืม ล่าสุด น า
เงินไปซื้อกล่องยามาท ากล่องยาให้ผู้สูงอายุ ให้น ามารับยาทุกครั้ง โดยไม่ใช้ถุงพลาสติก  
 การเขียนโครงการท ามาตลอด โดย ผอ.รพ. ช่วยดูท าให้ และถามว่าเอาอันนี้มั้ย คุยว่าอยากท า
อะไร ตรงกับนโยบายจังหวัดมั้ย แล้วเสนอไปอบต. เป็นคนเขียน พิมพ์ให้  ต่อไปหากตั้งชมรมแล้ว จะเริ่ม
เขียนโครงการใหม่ อยากได้อยากท าอะไร แต่ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด เช่น งบประมาณของ 
สปสช. งบประมาณที่จะได้ต้องอยู่ในเรื่องของ การส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รักษาพยาบาลไม่ได้  ผอ.รพ. 
จะถาม เราจะบอกหมอไป  
 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เป็น เช่น เบาหวาน ความดัน ฯลฯ แต่ต้องบอกก่อนว่า บาง
คนไม่ได้มารับบริการที่นี่ก็มี คนที่มาเป็นไปมาก เป็นขั้นต้น แต่ทุกคนที่นี่ ถึงปี ส่งเจาะเลือดทุกคน หรือท า
ใบส่งไปตรวจที่ รพ. ในขณะที่รพ.ชุมชนไม่มี ต่างจากชุมชนเมือง ส่วนใหญ่เป็นครูเกษียณ ของเราก็มีครู 
ทหาร ต ารวจแต่ก็ไม่มา  เขาก็อยู่ของเขา ไปนั่งฟังไป แต่ไม่อยากท างาน คุณป้าพอกลับไปมีสังคม จะฟัง
จากป้าที่มาประชุม แต่มีอะไรฟรีเขาไม่ได้ เขาไม่ยอม  (หัวเราะ) มีความเป็นตัวตนสูง  คือข้อแตกต่าง
ระหว่างคนชาวบ้าน ได้ไม่ได้ไม่ว่า กลุ่มนี้จะเสียสละมาท างาน แต่อีกกลุ่มจะไม่ยอมเสียสละ  
 ชมรมจะยั่งยืน สมาชิกต้องเสียสละด้วย  ส่วนคนที่มีความเป็นตัวตน บางครั้งมีจุดดี เช่น ว่าอะไร
ว่าตามกัน ไม่ขัด เพราะส่วนใหญ่คนมักทะเลาะกัน แต่ที่นี่ ไม่ว่ากัน จะท าอะไรก็ท าไป ป้าๆ ที่มาประชุม
เสมือนเป็นตัวแทนมาประชุมแล้วไปกระจายข่าว   กรณีประธาน เลขา มีการถ่ายทอดว่าใครจะมาท า
หน้าที่แทน หมอตอบว่า มีการเล็งๆ ไว้ เช่น เหรัญญิก  ตอนนี้ล้า เบื่อหน่าย ผมยังไม่ได้คุย อาจจะต้องคุย
ก่อน  การถ่ายทอดความรู้ให้คนที่จะมาท าต่อ ก็มี คิดอยู่ ถ้าไม่ไหวก็หาคนแทนได้  บางคนเป็นอสม.มา
ก่อน การพูดอยากให้ใครออก พูดยาก ต้องคิดมาก เพียงแต่เขาแก่ คงไม่ใช่ อะไรปล่อยได้ก็ปล่อย  หรือ
บางทีอสม. แก่มาก แต่ก็ช่วยเพราะสงสาร (ได้เงิน 600) ก็ช่วยกันไป  
 การเดินทางส าคัญ ที่นี่ต้องเอารถไปรับ เพราะการเดินทางไม่สะดวก  ส่งผลให้มาร่วมตัว ส่งผล
ต่อความยั่งยืน ไม่มีใครอยู่บ้านก็ไม่มา ผู้สูงอายุที่มาร่วมจริงประมาณ ร้อยละ 30-40 ที่มาร่วม แต่ถ้ามี
ของมาแจกอาจมาร้อยละ 100 ทันที (หัวเราะ) ซึ่งถือว่ามากแล้ว ล่าสุดให้ไปช่วยล้างห้องน้ าวัด ก่อน
สงกรานต์ แม่ๆ 30 คนไป สังคมเราสังคมอาวุโส หากทะเลาะกับเขาแย่เลย ที่มาคือระดับหัวๆ เวลา
กลับไปมีคนมาถามหรือไปแจ้งข่าว เป็นหลักของหมู่นั้น ๆ เป็นตัวแทนของหมู่ของเขา  เป็นตัวแทนแล้วไป
บอกต่อ ครอบครัวมีส่วนสนับสนุนให้เรามาท างานชมรมหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน ไม่ได้อยู่กับลูก จะอยู่กับ
หลาน เลี้ยงหลาน ลูกอยู่ไกล เขาไม่ว่าอะไร แม่จะท าอะไรก็ท า ท าอะไรมีความสุขก็ท าไป ท าอะไรไม่มี
อะไรไม่ดีมากกว่า ถ้าท าไม่ดีลูกจะห้าม มารวมไม่เหงา บางที่บุคลากรของรัฐไม่พอ พ้ืนที่เรากระจาย การ
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ดูแลไม่ทั่วถึง และมีน้ าท่วม การรวมตัวเองก็ยากหน่อย ผู้สูงอายุต้องดูแลบ้านท ากับข้าวด้วย กิจกรรมอยู่ที่
วาระโอกาสด้วย ปกติกิจกรรมจะแจ้งประจ าทุกเดือน เช่น รีบยา ฉีดยา เป็นต้น   
 แต่ก่อนท างานเชิงรุกออกไปบริการ ตอนหลังท าไม่ไหว ต้องขนอุปกรณ์ทุกอย่าง ล าบาก ไม่มี
สะพาน น้ าท่วม สภาพพ้ืนที่จึงเป็นอุปสรรค ล าบากแต่เราสู้ เต็มใจ ภูมิใจ ได้ดูแลกัน วันนี้แม่ต้องไป
ประชุม ลูกต้องส่งกลับ ลูกบอก ท าไมแม่ไม่ดูวัน ลูกเลยต้องส่งกลับมาประชุม จะโทรบอกว่ามีประชุม  
 แนวโน้มเราจะเพ่ิมยอดสมาชิกได้หรือไม่ เราต้องดูผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับคืออะไร การให้
ใครมาเพ่ิม เราต้องไปบอกท าอะไร เพ่ืออะไร ชวนก็เข้าละครับ พูดง่าย สังคมเรายังพูดง่าย แต่จะมาร่วม
จริง ๆ หรือไม่อีกเรื่อง คงเข้าเพราะกลัวไม่ได้ของแจก เราเข้ากันได้ ท าให้ชมรมยั่งยืน    ผู้สูงอายุไม่ค่อย
เอาเงินเบี้ยมาใช้ จะใช้เมื่อต้องการเอามาท าบุญ เพราะยังท างานได้เอง หรือลูกหลานให้  ไม่รวมเล่นหวย 
(หัวเราะ) สังคมนี้เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อนามัย โรงเรียน เข้ากันได้หมด ปัญหา
อุปสรรคของชมรมผู้สูงอายุ คือ ไม่มีนะ เราสามัคคี เราเปิดอก อันนี้ดีมั้ย เป็นพ่ีเลี้ยง ขัดข้องเรื่องการ
เขียนโครงการ จะช่วย  กระบวนการไม่มี แต่มีเรื่องงบประมาณ ต้องไปจดทะเบียนและได้ของบประมาณ
ได้  เราคิดจะท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น สมาชิกป่วยจะไปเยี่ยมสมาชิก ถ้าท าแล้ว จะมีคนเข้ามาเป็นสมาชิก
อีก เราไปไม่มีของไปเยี่ยม ขณะนี้ได้แต่ไปท าการคัดกรอง วัดความดัน เมื่อกลับมาบ้าน ชมรมไปเยี่ยม 
ทางอปท. ทั้งสองท่าน ติดขัดเรื่องงบประมาณ เราเคยสนับสนุน แต่ตอนนี้หยุดไป ส่วนก านันสนับสนุน
การท างาน โดยมาร่วมงาน (พ่อเป็นรองประธานชมรมฯ)  ในอนาคต ชมรมต้องมีสถานที่ตั้ง ที่ท าการ
ชมรม ป้าย ให้เป็นเรื่องเป็นราว อนาคตอาจมีที่ท าการส าหรับชมรมก็ได้  อุปสรรคคือ การคมนาคม ไม่มี
รถ ต้องอ้อมแม่น้ า เพ่ิงมีสะพานปี 51 อดีตข้ามกระเช้ากัน  
 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 
  มีผู้สูงอายุประมาณ 800 คน มีการรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุประมาณ 300 คน แต่เข้าร่วม
กิจกรรมจริง ๆ ประมาณ 200 คน มี สจ. เป็นประธานชมรม การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็งนัก ไม่ได้มีการ
ประชุมกันทุกเดือน เดิมมีการประชุมกันทุกเดือนเพราะมีการแจกเบี้ยยังชีพ พอมีการโอนเข้าบัญชีก็ไม่
ค่อยได้ประชุม แต่มีการก าหนดว่าจะมีการประชุมทุก ๆ 3 เดือน โดยอบต.จะช่วยอ านวยความสะดวกให้  
กิจกรรมที่ท าปัจจุบัน เช่น ร าวงย้อนยุค หรือไปร่วมงานกับหน่วยงานเอกชนที่มาเชิญ เช่น ตลาดน้ า มา
เชิญไปร่วมงาน/ท ากิจกรรม เป็นต้น  หากประชุมก็จะหารือกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะท ากัน และการเขียน
โครงการเพ่ือเสนอของบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ  ปัจจุบันชมรมยังไม่ได้มีการไปจดทะเบียนกับ
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  ในความเห็น ชมรมจะเข้มแข็ง ประธานและกรรมการต้องเสียสละ 
สมาชิกต้องเข้ามีส่วนร่วม มีการจัดประชุมกันเพ่ือหารือกัน ต้องมีการเขียนโครงการไปขอเงินสนับสนุน 
และเห็นว่ากิจกรรมที่ควรมี เช่น เรื่องอาชีพ  
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 
 ผู้สูงอายุบางรายที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม มาร่วมไม่ได้ เพราะไม่มีรถรับส่ง เนื่องจากอยู่ล าพัง 
งบประมาณ กว่าจะได้ต้องใช้เวลา ท าให้การด าเนินงานไม่มีงบประมาณ การด าเนินการล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง 
สถาพภูมิอากาศจังหวัด ฝนตกตลอด การท ากิจกรรม ฝนตกหนักไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้  
   แนวทาง ผู้สูงอายุบางรายมาร่วมกิจกรรมไม่ได้ เทศบาลอนุเคราะห์รถ และขอการสนับสนุน
กิจกรรมโดยของบประมาณจากพมจ. หรือจากสปสช. ส่วนกิจกรรมที่ให้สอดคล้องกับผู้สูงอายุ ก็ท า
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม และติดตามการพยากรณ์อากาศ จะได้จัดกิจกรรมการ
ได้สะดวก  
  ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือรองรับกิจกรรมให้ครอบคลุม และขอเครื่องเสียง ไมค์ 
พัดลม ปัญหาเรื่องงบประมาณไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า เราก็ด าเนินการขอจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ให้มาก
ที่สุด เราพยายามปรับแผน กิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตรงที่เราไม่มีแผน ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืน ให้มามีส่วนร่วมมากขึ้น  กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมามีส่วนร่วม
มากขึ้น เทศบาลจะพยายามสนับสนุนและส่งเสริมการท ากิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ในส่วนอปท. จะ
พยายามกระตุ้นกรรมการ และสมาชิกมามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้มากขึ้น และพยายามหา งปม. 
แม้แต่งบประมาณของอปท. เอง จะพยายามตั้งงบประมาณไว้สนับสนุนด้วย 


